

Số: 310 /TB-ĐHHHVN-ĐT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị và đoàn thể trong toàn Trường

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2021-2022 với chủ đề **“Triển khai hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả và từng bước thực hiện chuyển đổi số”** đã được tổ chức tại Cát Bà, Hải Phòng với sự tham gia của gần 150 đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, cán bộ chủ chốt các đơn vị, Trưởng các bộ môn và các giảng viên có học hàm từ PGS trở lên.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 15 báo cáo tham luận của các đơn vị liên quan. Hội nghị đã nghe 10 báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị, bộ môn, 15 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Hiệu trưởng đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị, tập trung phân tích nguyên nhân, giải pháp và định hướng vai trò của từng tập thể, cá nhân trong nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo, giải pháp tăng cường nguồn thu tài chính của nhà Trường và kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân trong năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: “triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả” là mục tiêu cần được quán triệt rộng rãi trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường, là chìa khóa để thực hiện thành công tự chủ giáo dục đại học và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường.

Thứ hai: triển khai đa dạng các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả. Trước tiên, tập trung đổi mới các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và cá nhân liên quan; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, góp phần giảm tải công việc cho giảng viên, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người học và thực hiện tinh giản biên chế lao động.

Thứ ba: tiếp tục phát huy các thành công trong công tác tuyển sinh, trong triển khai đào tạo trực tiếp - trực tuyến linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian qua. Nghiên cứu các giải pháp thích ứng với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh, công tác đào tạo và huấn luyện.

Thứ tư: chủ động triển khai nghiêm và đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn trường trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài.

Thứ năm: triển khai kế hoạch hậu kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 chương trình khác theo tiêu chuẩn AUN; tập trung triển khai chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học; chuẩn bị kiểm định Trường theo chu kỳ 5 năm.

Thứ sáu: tập trung cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập theo định hướng: xác định chuẩn đầu ra đúng yêu cầu của các bên liên quan; thực hiện giảng dạy, học tập đúng theo chuẩn đầu ra; thực hiện đánh giá đúng mức độ đạt được của chuẩn đầu ra.

Thứ bảy: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động KHCN tại các khoa, viện, trung tâm nói riêng và trong toàn Trường nói chung; đẩy mạnh công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới; rà soát và triển khai biên soạn các giáo trình, không sử dụng các giáo trình cũ, lạc hậu làm tài liệu giảng dạy.

Thứ tám: triển khai đổi mới các quy định liên quan đến chi trả thu nhập cho người lao động, xây dựng quy chế về đánh giá hiệu quả lao động, các quy định về khen thưởng và kỷ luật trong Trường tạo cơ chế khuyến khích lao động, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

Thứ chín: nghiên cứu triển khai tăng các nguồn thu từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của các khoa, viện, phòng, ban; rà soát hoàn thiện các quy định về công tác lao động sản xuất nhằm tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người.

Yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT ĐU, TT HĐT, BGH;
- Lưu: VT, ĐT.



PGS.TS. Phạm Xuân Dương